



ประกาศเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน
เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับสระน้ำหนองเพิงนาค ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗
ตำบลศรีโพธิ์เงิน อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

ด้วยเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน ได้มีการประชุมร่วมกับฝ่ายปกครองท้องถิ่นเมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖ เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรในสระน้ำสาธารณะในเขตตำบลศรีโพธิ์เงิน เพื่อให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปโดยทั่วถึงและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย รวมทั้งเพื่อป้องกันความขัดแย้งที่อาจตามมาภายหลังโดยมีหลักเกณฑ์ข้อสรุป ดังรายละเอียดด้านล่างนี้

๑.การใช้น้ำในสระน้ำ

การใช้น้ำให้เป็นไปโดยทั่วถึงและเป็นธรรม รวมทั้งให้เกิดความเท่าเทียมกันทุกราย โดยให้อยู่ในการพิจารณาร่วมกันของเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงินและฝ่ายปกครองท้องถิ่นที่จะพิจารณาร่วมกันในการกำหนดรายละเอียดการใช้น้ำต่างๆ และอาจมีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือบุคคลต่างๆ เพื่อดำเนินการในเรื่องนี้ด้วย

สำหรับในปี พ.ศ.๒๕๖๗ ให้งดการทำนาปรังในเขตพื้นที่ตำบลศรีโพธิ์เงินตลอดพื้นที่ที่ต้องใช้น้ำจากสระน้ำหนองเพิงนาค คลองวังหลวง ห้วยร่องแซะ ห้วยร่องห้า แต่ประชาชนสามารถดำเนินการปลูกพืชต่างๆ เพื่อการยังชีพได้ในพื้นที่ประมาณ ๑ งานโดยสามารถใช้น้ำจากสระน้ำหนองเพิงนาคในการดูแลพืชได้ เว้นแต่เมื่อน้ำลระดับถึงระดับที่กำหนดจึงให้งดการใช้น้ำเพื่อรดพืชผักนั้นเสียเด็ดขาด

ในส่วนการทำนาปรังที่ต้องใช้น้ำจากคลองน้ำวังหลวง ให้งดการทำนาปรังในพื้นที่สองฝั่งซ้ายขวาตลอดแนวเขตตำบลศรีโพธิ์เงิน

รวมทั้งในส่วนในพื้นที่เก็บน้ำผิวดินในพื้นที่ตำบลศรีโพธิ์เงิน ได้แก่ อ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง หมู่ที่ ๘, อ่างเก็บน้ำห้วยดอกด้าย หมู่ที่ ๖, สระน้ำม่อนป่าเตียง หมู่ที่ ๑, ห้วยข้างน้อย หมู่ที่ ๑, ฝ่ายเก็บน้ำประชาอาสา หมู่ที่ ๑ ให้นำน้ำจากน้ابนดินข้างต้นเพื่อทำเกษตรเพียงถึงระดับน้ำที่กำหนดเท่านั้น

เฉพาะสระน้ำ หนองเพิงนาค ในเบื้องต้นให้เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงินรับผิดชอบโดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ควบคุมการเปิด-ปิด ประตูน้ำ เพื่อควบคุมน้ำให้เป็นไปตามที่ประกาศนี้กำหนด

๒.การจับสัตว์น้ำ

ในการหาสัตว์น้ำในพื้นที่สระน้ำ หนองเพิงนาค ให้ดำเนินการเป็นไปในลักษณะเป็นธรรมและทั่วถึง ห้ามดำเนินการในลักษณะใส่เครื่องมือหาสัตว์น้ำไว้ในระยะยาวหรือมีการใส่ในลักษณะกันผู้หารายอื่นให้ใส่เครื่องมือไม่ได้ และให้หาสัตว์น้ำในบริเวณที่กำหนดเท่านั้น(บริเวณสระน้ำด้านบนฝั่งตรงข้ามกับประตูระบายน้ำ) -

เครื่องมือหาปลาให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยให้งดเว้นการใช้อุปกรณ์ที่กฎหมายห้าม หรือส่งผลให้ปลาตัวเล็กที่กำลังเติบโตต้องติดเครื่องมือไปด้วย

ให้งดการจับสัตว์น้ำในห้วงเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๗ นอกจากห้วงเวลาดังกล่าวให้จับสัตว์น้ำได้ รวมทั้งห้ามนำกิ่งไม้ เศษกิ่งไม้ หรือวัสดุในลักษณะเดียวกันลงไปในสระน้ำหนองเพิงนาคเพื่อการจับปลา

ทั้งนี้ ในการกำหนดมาตรการข้างต้นเพื่อรักษาสมดุลระดับน้ำและสัตว์น้ำให้คงไว้ระบบนิเวศน์โดยรวมเกิดความสมดุล เพื่อให้มีแหล่งน้ำสำรองที่ไม่แห้งแล้งทั้งเพื่อให้สัตว์น้ำมีแหล่งน้ำอาศัยในห้วงฤดูแล้งได้
บทลงโทษ ในครั้งแรกให้ตักเตือนเป็นหนังสือ ครั้งที่ ๒ ให้มีการปรับจำนวนครั้งละ ๒,๐๐๐ บาท
ครั้งที่ ๓ ให้ปรับ ๕,๐๐๐ บาท และให้งดทำกิจกรรมจากหนองเพิงนาทุกอย่างเป็นเวลา ๒ ปี


บทเฉพาะกาล

ในช่วงสองเดือนแรกของการบังคับใช้ประกาศนี้ ให้งดเว้นการลงโทษผู้ที่กระทำฝ่าฝืนระเบียบ
ทั้งนี้ ต้องได้ความว่าผู้นั้นอาจได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วน/ไม่เพียงพอ/เข้าใจคลาดเคลื่อนหรือไม่ทราบข้อมูลในการ
ปฏิบัติตามประกาศนี้

ดังนั้น จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๐ (๑) (๒) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖
และที่แก้ไขเพิ่มเติม เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงินจึงจัดทำประกาศฉบับนี้ขึ้นเพื่อเป็นข้อปฏิบัติร่วมกัน ทั้งเพื่อให้เกิด
ความสมดุลและเรียบร้อยของชุมชนด้วย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายจรูญ ยามิ)

นายกเทศมนตรีตำบลศรีโพธิ์เงิน